

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2021 – 2022**

(Báo cáo số 78 /BC-TĐG, ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Trường TH&THCS xã Na U)

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2022 – 2023		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc)	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai	Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do)	
MỨC 3							
1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường							
1	Tiêu chí 1.7	GV, NV tự học và bồi dưỡng hiệu quả hơn nữa	BGH tăng cường giáo dục tư tưởng, vận động GV, NV tích cực tự học, tự bồi dưỡng	GV, NV đã tích cực tự học và bồi dưỡng, hoàn thành tốt các công việc được giao	không	không	
2	Tiêu chí 1.9	Kết hợp chặt chẽ hơn nữa với Công an xã, trạm y tế xã đảm bảo an ninh trật tự an toàn	BGH, TPTĐ, GVCN, Bảo vệ, Y tế tham mưu kế hoạch phối hợp với	Đã kết hợp chặt chẽ, thường xuyên với Công An xã, Trạm Y tế xã đảm bảo được an ninh trật tự	không	không	

		trường học	Công An xã, Trạm Y tế xã	an toàn trường học			
2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên							
1	<i>Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên</i>	- Đề nghị phòng GD&ĐT bố trí đủ biên chế cho nhà trường (giáo viên môn Âm nhạc). - Tăng cường tổ chức giáo viên nghiên cứu, tập huấn Chương trình GPPT 2018	không	Đề xuất PGD tăng cường giáo viên môn Âm nhạc dạy tại trường. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện hiệu quả.	Chưa cải tiến xong về cơ cấu, số lượng giáo viên theo quy định	Do biên chế ngành đã đủ không tuyển thêm được GV	
2	<i>Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh</i>	Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện cho HS	không	Tăng cường nâng cao chất lượng dạy – học, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn KTKN theo quy định; Nâng cao chất lượng HSG. Chú trọng công tác phối kết hợp giữa nhà trường các ban ngành đoàn thể, phụ huynh tổ chức giáo dục KNS, HĐTN. Tuyển sinh và duy trì số lượng đạt 100% học sinh. Không có HS vi phạm đạo đức, pháp	Các hoạt động tư vấn xã hội, ĐTN, thư viện, thiết bị... đang triển khai, thực hiện hiệu quả, được các cấp, phụ huynh ghi nhận, nâng cao chất lượng rèn KNS. Mời các diễn giả, cán bộ, giảng viên, các đơn vị kết nghĩa về nói chuyện chuyên đề, tổ chức ngoại khóa. Tạo các kênh thông tin truyền thông, trao đổi với	không	

				luật.	phụ huynh thường xuyên.		
3. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học							
1	<i>Tiêu chí 3.1 (Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập)</i>	Làm nhà Văn phòng, tu sửa số hạng mục xuống cấp	Không	Đã vận động CB, GVNV, Phụ huynh; tham mưu với chính quyền địa phương, phòng GD&ĐT	Không có văn phòng nhà trường, khu vui chơi của học sinh.	Không vận động được nguồn kinh phí	
2	<i>Tiêu chí 3.2 (Phòng học, phòng học bộ môn, khối phục vụ học tập)</i>	Đề nghị Phòng GD&ĐT tu sửa các phòng học cho nhà trường, các phòng học đã xuống cấp	Không	Lập tờ trình tham mưu với phòng GD&ĐT;	Phòng đã tu sửa được 18 phòng học, 4 phòng công vụ.	Do chưa xin được kinh phí	
3	<i>Tiêu chí 3.3 (Khối hành chính-quản trị)</i>	Có thêm 01 phòng tổ bộ môn (không chung với phòng CĐ)	Không	Đã tham mưu với phòng GD&ĐT xin nguồn ngân sách xây thêm 1 phòng tổ bộ môn	Không	Chưa xây dựng được do chưa có kinh phí	
4	<i>Tiêu chí 3.5 (Thiết bị)</i>	Có đủ hoá chất để làm thí nghiệm môn Hoá học, Sinh học	Không	Đã lập tờ trình và danh mục hoá chất còn thiếu để xin	Không	Có đủ hoá chất phục vụ công tác	

				trang cấp		dạy và học	
5	<i>Tiêu chí 3.6 (Thư viện)</i>	Nguồn tài liệu ngày càng phong phú		Đã làm tốt công tác xã hội hóa, vận động các nhà tài trợ quyên góp ủng hộ sách giáo khoa, vở viết bổ sung cho thư viện trường phong phú đa dạng.		Nguồn tài liệu trong thư viện ngày càng đa dạng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của GV và HS	
4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội							
1	<i>Tiêu chí 4.1 (Ban đại diện cha mẹ học sinh)</i>	Cha mẹ HS quan tâm nhiều hơn tới các hoạt động giáo dục HS	không	Giáo viên chủ nhiệm lớp làm tốt công tác tuyên truyền hoạt động của nhà trường tới cha mẹ học sinh. Nhà trường đẩy mạnh công tác truyền thông nhận được sự ủng hộ của Ban đại diện HS trong các hoạt động giáo dục		Ban đại diện cha mẹ HS ngày càng quan tâm ủng hộ nhiệt tình các hoạt động giáo dục của nhà trường, chất lượng 2 mặt giáo dục ngày càng được cải thiện	
5. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục							
1	Tiêu chí 5.2:	Bồi dưỡng HSG lớp 9 ngày càng hiệu quả, tăng số	Kết hợp chặt chẽ với gia đình HS, giáo	Chất lượng bồi dưỡng HSG ngày càng hiệu quả, số	Không	Không	

		lượng giải	dục ý thức, ý chí nỗ lực của HS trong đội tuyển	lượng, tỷ lệ HS đạt giải tăng lên và dần ổn định			
2	Tiêu chí 5.3	Tìm các nguồn tăng số tài liệu GDDP phục vụ công tác dạy và học	Cập nhật tài liệu, điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương kịp thời trong từng năm học. Tìm tòi, bổ sung tư liệu, trau dồi kiến thức địa phương.	Tăng được nguồn tài liệu GD địa phương, công tác dạy và học GD địa phương đảm bảo hiệu quả đáp ứng CTGDPT 2018	Không	Không	
3	Tiêu chí 5.6	Ngày càng được cải thiện	Đổi mới PP, KT dạy học, tổ chức các hoạt động TN sáng tạo thu hút tạo động lực cho HS học tập và rèn luyện	Đội ngũ tích cực đổi mới PP, hình thức dạy học, các hoạt động TN ngày càng đa dạng mang tính giáo dục cao	không	không	
Mức 4							
1	Tiêu chí 1	Tham khảo chương trình giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới theo quy định, phù hợp và góp phần nâng cao	Tìm hiểu chương trình giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới		Chưa tham khảo chương trình giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới theo quy định, phù hợp và góp phần	Do nguồn lực không thể đáp ứng được	

		chất lượng giáo dục.			nâng cao chất lượng giáo dục.		
2	Tiêu chí 3	Có nhiều HS nghiên cứu làm sản phẩm thi KHKT, sáng tạo TTN đạt giải cao	Tuyên truyền vận động, xây dựng KH tham gia các cuộc thi KHKT, STTTN		Số lượng HS nghiên cứu làm sản phẩm thi KHKT, sáng tạo TTN chưa nhiều	Do không có kinh phí, đối tượng HS	
3	Tiêu chí 4	Nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin chưa phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.	Xin kinh phí từ ngân sách để xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin chưa phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.		Không Nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin chưa phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.	Do không có kinh phí	

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Sơn